

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงิน 1 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

เม.ย. 19, 2012

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นางพิศวรรณ อัจนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 18 เมษายน 2555 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย นางพิศวรรณ อัจนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิชัยพัฒนา - บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้เงินบริจาคจำนวนหนึ่งล้านบาทเหรียญสหรัฐ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพขางยนต์ให้ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้ความรู้ในการซ่อมแซมและดูแลเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตรที่เสียหาย รวมถึงให้การสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ เช่น โรงเรียนในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อจัดทำโรงเรียนต้นแบบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ งบประมาณจำนวนหนึ่ง

จะได้นำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในปี 2554 รวมถึงหากเกิดภัยพิบัติในอนาคต

"เซลส์" ตอกย้ำผู้นำน้ำมันหล่อลื่นอินเตอร์แบรนด์

เม.ย. 02, 2012

ด้วยผลงานในปีที่ผ่านมา ยอดขายโตกว่า 8% พร้อมเดินหน้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้นัดยอดขายโตกว่า 10%

บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้นำอันดับหนึ่งตลาดน้ำมันหล่อลื่นของโลก ฉลองความสำเร็จการดำเนินธุรกิจปี 2554 ในประเทศไทย ด้วยยอดขายเติบโตกว่า 8% ครองผู้นำน้ำมันหล่อลื่นอินเตอร์แบรนด์ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 32% เดินหน้าทะยานสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วย 4 กลยุทธ์หลัก “ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี- TECHNOLOGY LEADERSHIP” “ความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจ – PARTNERSHIP” “ความเป็นเลิศด้านการให้บริการลูกค้า – CUSTOMER EXCELLENCE” และ “กิจกรรมทางการตลาด – MARKETING ACTIVITY” มั่นใจสามารถสร้างยอดขายเติบโตกว่า 10% ในปีนี้

มร. เอ็มมานูเอล มิญญูญัตต์ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น กลุ่มประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเกาหลี บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การเติบโตของยอดขายในกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเซลล์ในปี 2554 เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีอัตราการเติบโตสูงชันกว่าปีก่อนกว่า 8% ในขณะที่ตลาดรวมมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 4% เท่านั้น โดยปัจจัยความสำเร็จมาจาก นวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับโลก พันธมิตรในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และกิจกรรมการตลาด ส่งผลให้ “เซลส์” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดของน้ำมันหล่อลื่นเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาผู้จำหน่ายน้ำมันที่เป็นอินเตอร์แบรนด์ในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการตลาดร้อยละ 32 หรือประมาณ 115 ล้านลิตรของยอดขายน้ำมันหล่อลื่นทั้งหมด นอกจากนี้ จากการสำรวจของบริษัท ไคล์ แอนด์ คอมพานี ยังระบุว่า “เซลส์” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี (2549-2553) ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่า 13% ซึ่ง “เซลส์” ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2555 นั้น “เซลส์” มุ่งเน้น 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ “ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี” “ความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจ” “ความเป็นเลิศด้านการให้บริการลูกค้า” และ “กิจกรรมทางการตลาด” โดย “ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี” นั้น “เซลส์” มุ่งงบประมาณลงทุนสูงถึง 6 แสนล้านบาทในการพัฒนานวัตกรรมโรงกลั่น ที่สามารถผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า “GTL - Gas to Liquid” ซึ่งจะใช้เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษและน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของเซลล์ นับเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นของโลก โดยน้ำมันพื้นฐานชนิดพิเศษนี้จะผลิตจากโรงกลั่น เพิร์ล จีทีแอล (Pearl GTL) ในประเทศกาตาร์ ในด้านกลยุทธ์ สร้างความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจ เซลล์ต่อยอดการเติบโตด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น “ดีเคเอสเอช” ในการจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้บริโภค และตัวแทนอย่างเป็นทางการอีก 5 ราย

สำหรับการจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นในภาคอุตสาหกรรม ด้าน ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
เชลล์ตั้งเป้าพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
หวังเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ และสำหรับ กิจกรรมทางการตลาด
เชลล์พร้อมคืนกำไรให้ลูกค้าผ่าน 2 แคมเปญระดับโลก เพื่อนำประสบการณ์ใหม่มาให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก โดย
เชลล์ เอลิกส์ น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์และรถปิกอัพ ได้จัดแคมเปญ
“เตรียมใจให้พร้อมรับประสบการณ์ความแรงของเฟอร์รารีที่อิตาลี กับเชลล์ เอลิกส์”
ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ความแรงของเฟอร์รารีที่เมืองมาราเนลโล-มิลาน-มอนซา
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2555 และแคมเปญพิเศษของเชลล์ แอ็ดวานซ์
น้ำมันเครื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ จัดแคมเปญ “ลุ้น....รับบุญแจชับดูคาตีที่สเปน กับเชลล์ แอ็ดวานซ์”
โดยเชลล์แจกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ฟิชเช็ท รุ่น 125i เดือนละ 1 คันทุกเดือน รวม 6 คัน
และสรรหาผู้โชคดีในเดือนสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลไอพีซิมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์สุดมันส์ “โมโต จีพี
(MotoGP)” ที่เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน พร้อมทั้งร่วมลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ Ducati Monster 795
ที่สเปนอีกด้วย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555

มร. มัญญุต์กล่าวสรุป

“จากแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ได้กล่าวมานี้ จึงมั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเชลล์
จะมีอัตราการขยายตัวของยอดขายต่อเนื่องรวมทั้งปีสูงกว่า 10% ในปี 2555 อย่างแน่นอน”

เชลล์คว่ำรางวัล “ความเป็นเลิศในการบูรณาการโครงการ”

ก.พ. 24, 2012

“เชลล์ บราซิล” ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศในการบูรณาการโครงการ” Excellence in Project Integration Award จากงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ 2011 (International Petroleum Technology Conference or IPTC 2011) ที่จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

เชลล์ได้รับรางวัลดังกล่าวเพราะทีม “BC-10 Parque Das Conchas” (บีซี-10 ปาร์กกี ดัส คอนชัส) ของเชลล์ บราซิล

บริหารโครงการสำรวจและผลิตก๊าซ/น้ำมันแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีระดับปฎิวัติวงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จอันโดดเด่นที่เหนือล้ำกว่าใคร **นายอัลเบิร์ต ปาร์ดีคัม**

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ BC-10 เป็นผู้ซึ่งรับรางวัลบนเวทีจากนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการงาน IPTC

ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) **นายเคนท์ สตินกล์**

รองประธานฝ่ายการผลิตและพัฒนาในเขตทะเลน้ำลึกของเชลล์ บราซิล กล่าวถึงรางวัลดังกล่าวว่า “เชลล์รู้สึกเป็นเกียรติที่คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยเพื่อน ๆ

ร่วมวงการเลือกมอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้แก่เรา โครงการ Parque Das Conchas

นี้เป็นบทพิสูจน์ของสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นและค่านิยมร่วมของเชลล์และผู้ร่วมทุนอย่างเปโตรบาส (Petrobras) รวมถึงโอเอ็นจีซี (ONGC) ด้วยเพราะความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง

เราจึงสามารถขับเคลื่อนโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นนี้ได้

โครงการดังกล่าวส่งมอบน้ำมันถึงหลายร้อยล้านลิตรจากพื้นที่ซึ่งไม่เคยคิดกันมาก่อนว่าจะสามารถดึงน้ำมันออกมาใช้ได้ เราภูมิใจในโครงการนี้มาก เพราะเป็นโครงการที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่น และยังกระตุ้นให้มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนี้แล้ว

นายสตินกล์ได้กล่าวชมทีมงานที่สามารถจัดทำโครงการอันซับซ้อนให้สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่ได้กำหนดไว้โดยมิได้ละเมิดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเชลล์แม้แต่น้อย

โครงการ BC-10 Parque Das Conchas

เป็นโครงการพัฒนาน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูงในเขตทะเลลึก

ภายในน่านน้ำของประเทศบราซิลซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาทางดึงเอาทรัพยากรในบริเวณดังกล่าวมาใช้งานนานถึง 9 ปีเต็ม ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวถือเป็นการครั้งแรกที่มีการดูดและแยกน้ำมัน/ก๊าซใต้ผิวน้ำทะเลลึกอย่างเต็มรูปแบบ (subsea oil and gas separation and subsea pumping)

การจัดประกวด “รางวัลความเป็นเลิศงานบูรณาการโครงการ” เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม IPTC

และมีขึ้นเพื่อยกย่องโครงการก๊าซ/น้ำมันขนาดใหญ่ที่มีการบูรณาการงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงที่ดีด้วย ทั้งนี้

คณะกรรมการตัดสินรางวัลจะประกอบไปด้วยผู้แทนที่คัดเลือกมาจากวงการพลังงานและวงการวิชาการจำนวน 10 ท่านโดยคณะกรรมการชุดนี้มีการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2011

คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการที่ส่งเข้ามาประกวดจากหลายพื้นที่ทั่วโลกและได้คัดเลือกเพียง 4 โครงการให้เข้ารอบสุดท้าย โดย 2 ใน 4 โครงการดังกล่าวเป็นผลงานภายใต้การดูแลของเชลล์ ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูทุ่งซีเรีย (Seria Field Rejuvenation Project) ของบรูไน เชลล์ปิโตรเลียมเป็นอีกโครงการของเชลล์ที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบรรณาธิการ โครงการ Parque Das Conchas

โครงการนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้ำลึกมากหมายเลข BC-10 ทางตอนเหนือของคัมพอส

ประเทศบราซิลและถือเป็นโครงการน้ำลึกที่มีความท้าทายมากที่สุดโครงการหนึ่งของเชลล์ ปัจจุบัน

เชลล์ถือหุ้นร้อยละ 50 ของโครงการ Parque Das Conchas ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินงานโครงการด้วย

โดยโครงการมีกำลังการผลิตน้ำมันมากถึง 100,000 บาร์เรลต่อวันและมีศักยภาพส่งมอบน้ำมันถึงราว 300 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ เชลล์ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมาแล้วกว่า 100

ปีและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสำรวจและผลิตน้ำมันในเขตน้ำทะเลลึกมาตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา